

สรุปผลการสุ่มตรวจในเชิงระบบ ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ศ. ๐๐๒	น.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นางศรีสุพาน	เจ็ดชัย	นิติกรชำนาญการ	ณ.	สัมมนา	งานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TU Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ครั้งที่ ๗	เพื่อเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากภาคส่วนในสังคมและสนับสนุนให้นำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร	๑๑ มี.ค. ๖๖	๑๑ มี.ค. ๖๖	๑ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	/	-	-	-	-	-
๒	นางสาวลลอร่าอิน	บุดูศรีศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	ณ.	สัมมนา	งานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TU Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ครั้งที่ ๗	เพื่อเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากภาคส่วนในสังคมและสนับสนุนให้นำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร	๑๑ มี.ค. ๖๖	๑๑ มี.ค. ๖๖	๑ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	/	-	-	-	-	-
๓	นางสาวศุภาภรณ์	หาญบง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ทบ.	อบรม	โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" รุ่นที่ ๒	เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับความรู้การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมดิจิทัล และแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการริเริ่มการคิดเชิงระบบและการทดลองกระบวนการนวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐ	ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส พลาซ่า กรุงเทพมหานคร	๒๙ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	๓ วัน	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.	๙,๕๐๐	-	/	/	/	/	/
๔	นางสาวอรกานต์	บุดูสุทธิ์	นิติกรชำนาญการ	ค.๒	อบรม	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนและดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : คดีคัมภุช	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ลักษณะรูปแบบ และแนวปะทะกันของขบวนการองค์กรอาชญากรรมคัมภุชข้ามชาติ และเพื่อให้สามารถทำงานแบบบูรณาการในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมคัมภุชข้ามชาติ	ณ ห้องธนาเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	๒ วัน	สำนักงานคดีคัมภุช สำนักงานอัยการสูงสุด	-	/	-	-	-	-	-
๕	นางสาวดวงทิพย์	ปิยะวรรณฤกษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ศท.	อบรม	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนและดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : คดีคัมภุช	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ลักษณะรูปแบบ และแนวปะทะกันของขบวนการองค์กรอาชญากรรมคัมภุชข้ามชาติ และเพื่อให้สามารถทำงานแบบบูรณาการในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมคัมภุชข้ามชาติ	ณ ห้องธนาเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	๒ วัน	สำนักงานคดีคัมภุช สำนักงานอัยการสูงสุด	-	/	-	-	-	-	-
๖	นางสาวสุพพร	สุทธิธิดา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.๓	อบรม	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนและดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : คดีคัมภุช	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ลักษณะรูปแบบ และแนวปะทะกันของขบวนการองค์กรอาชญากรรมคัมภุชข้ามชาติ และเพื่อให้สามารถทำงานแบบบูรณาการในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมคัมภุชข้ามชาติ	ณ ห้องธนาเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	๒ วัน	สำนักงานคดีคัมภุช สำนักงานอัยการสูงสุด	-	/	-	-	-	-	-
๗	นางสาวสุปราณี	สถิตชัยเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	ชก.	อบรม	การอบรม หัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน - สืบสวนในกรณีการปลอมแปลง" รุ่นที่ ๖	เพื่อยกระดับคุณภาพของงานสืบสวนสอบสวนของบุคลากรภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลด้วยการใช้แนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวน ที่ไม่มีข้อผูกมัดข้อมูลและระยะเวลาการสอบสวน	ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๕ อาคารจีทีเอฟ วิทยุ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	๔ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	/	/	/	/	/	
๘	นายณเดชน์	แก้ววิเศษ	นิติกรชำนาญการ	ศท.	อบรม	การอบรม หัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน - สืบสวนในกรณีการปลอมแปลง"	เพื่อยกระดับคุณภาพของงานสืบสวนสอบสวนของบุคลากรภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลด้วยการใช้แนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวน ที่ไม่มีข้อผูกมัดข้อมูลและระยะเวลาการสอบสวน	ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๕ อาคารจีทีเอฟ วิทยุ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	๔ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	/	/	/	/	/	
๙	นางศิริคุณ	วิเศษมงคลศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศท.	อบรม	การอบรม หัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน - สืบสวนในกรณีการปลอมแปลง"	เพื่อยกระดับคุณภาพของงานสืบสวนสอบสวนของบุคลากรภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลด้วยการใช้แนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวน ที่ไม่มีข้อผูกมัดข้อมูลและระยะเวลาการสอบสวน	ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๕ อาคารจีทีเอฟ วิทยุ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	๔ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	/	/	/	/	/	
๑๐	นางสาวรุ่งกานต์	ศิริพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.๓	อบรม	การอบรม หัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน - สืบสวนในกรณีการปลอมแปลง"	เพื่อยกระดับคุณภาพของงานสืบสวนสอบสวนของบุคลากรภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลด้วยการใช้แนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวน ที่ไม่มีข้อผูกมัดข้อมูลและระยะเวลาการสอบสวน	ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๕ อาคารจีทีเอฟ วิทยุ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๒๑ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	๔ วัน	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	-	/	/	/	/	/	
๑๑	นางศรีสุพาน	เจ็ดชัย	นิติกรชำนาญการ	ณ.	สัมมนา	หัวข้อ เรื่อง "ทรัพย์สินดิจิทัล ... เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ"	เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.ธีร เศรษฐบุตร	ณ ห้องจัด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑ วัน	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	/	-	-	-	-	
๑๒	นางกาญจนา	สัมมนวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นย.	สัมมนา	การสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย"	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องประชุม ๙ - ๑๐ อาคารฯ เมเจอร์ฮิลล์เมท เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒๕ มี.ค. ๖๖	๒๕ มี.ค. ๖๖	๑ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๑๓	นางสงวนพร	คำบุณา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	สัมมนา	การสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย"	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องประชุม ๙ - ๑๐ อาคารฯ เมเจอร์ฮิลล์เมท เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี	๒๕ มี.ค. ๖๖	๒๕ มี.ค. ๖๖	๑ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	-	-	-	-	
๑๔	นางสาวณเดชน์	เทพวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นย.	ฝึกอบรม	โครงการผู้บริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๔	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสาน สามารถรองรับภารกิจพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเสริมความพร้อมสำหรับการเป็นบริหารที่มีประสิทธิภาพ	ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓ มี.ค. ๖๖	๑ มี.ค. ๖๖	๑๕ วัน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	-	-	-	-	